

## แผ่นพับ

# Infor ส่งมอบโซลูชันสำหรับอุตสาหกรรมนม

## เตรียมตัวสำหรับการจัดส่งในวันพรุ่งนี้ไว้เสมอ

ธุรกิจนมของคุณแตกต่างจากเจ้าอื่นๆ ในหลายด้าน คุณอาจผลิตสินค้าที่หลากหลายตามรสนิยมและความชอบในภูมิภาคของคุณ ขนาดและจำนวนสินค้าหลายตัวที่คุณแปรรูปอาจขึ้นอยู่กับ การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลในพื้นที่ของคุณหรือความสามารถในการผลิตสินค้าแต่ละประเภท แม้แต่กระบวนการดำเนินงานของคุณก็อาจต้องทำให้คุณพิเศษไม่เหมือนใคร สิ่งต่างๆ ซบซ้อนยิ่งขึ้น เนื่องจากไขมันเนย โปรตีน และส่วนประกอบอื่นๆ ของนมที่รับมาจากฟาร์มเป็นตัวกำหนดราคานม และผลิตผลที่ได้ทุกวัน

Infor® CloudSuite® Food & Beverage เป็น ERP ที่ทันสมัยสำหรับอุตสาหกรรมนม ซึ่งช่วยวางรากฐานเพื่อความคล่องตัวยิ่งขึ้นในการจัดการกับความผันผวนเฉพาะด้านอุปสงค์ อุปทาน นำนมดิบ และกำลังการผลิต CloudSuite Food & Beverage เป็นบริการคลาวด์ที่ตอบโจทย์เฉพาะอุตสาหกรรม มอบความสามารถที่คุณต้องใช้ในการจัดการกับความท้าทายทั้งหมดที่ธุรกิจนมของคุณเผชิญ

## เปลี่ยนข้อมูลตามเวลาจริงเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง

ในฐานะผู้ผลิตสินค้าที่ทำจากนม คุณต้องคิดล่วงหน้า ก่อนสิ้นสุดการผลิตในแต่ละวัน คุณต้องวางแผนเพื่อการเริ่มต้นที่ดีในวันพรุ่งนี้ เมื่อพิจารณาอายุการเก็บรักษาที่สั้นของส่วนผสมหลัก นั้นหมายถึงการมองเห็นอุปทาน นำนมดิบที่เข้ามาแบบเรียลไทม์ รวมถึงไขมันเนย โปรตีน และส่วนประกอบอื่นๆ ซึ่งมีความแปรปรวนและการคาดการณ์ที่น่าเชื่อถือทางสถิติว่าคุณต้องผลิตสินค้าอะไรบ้างและจะส่งไปยังจุดหมายปลายทางใด นอกจากนี้ ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการผลิตและความจุแห่งคั รวมถึงข้อจำกัดด้านการขนส่งก็สำคัญเช่นกัน

ความสำเร็จอยู่ที่ข้อมูลและอยู่ที่ว่าคุณจัดการกับข้อมูลนั้นได้เร็วและดีแค่ไหน คุณเพิ่มผลลัพธ์ให้สูงสุดได้เมื่อคุณมีข้อมูลที่เหมาะสม มีรายละเอียดในระดับที่พอเหมาะ และทันสมัย การคำนวณต้นทุนได้ในระดับส่วนผสมของนมเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกำไรและการเพิ่มผลผลิตให้ได้มากที่สุดในช่วงตอนการวางแผนและการดำเนินการถือเป็นเรื่องสำคัญ คุณสามารถปรับแต่งสูตรและแปรรูปสินค้าตามข้อมูลที่รวบรวมจากการวัดอัตราผลผลิตและค่าความแปรปรวนของส่วนผสมทั้งหมด สุดท้ายหากมีข้อมูลที่เหมาะสมคุณจะต้องตัดสินใจได้ดีขึ้นและเร็วขึ้นโดยใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับบริษัท ณ จุดที่คุณทำการตัดสินใจ

คุณจะปรับปรุงความสามารถในการนำเสนอสินค้าใหม่ๆ ได้ก็ต่อเมื่อรู้ว่ารสนิยมและความชอบของลูกค้าคุณเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรและเพราะเหตุใด คุณต้องทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดก่อนจะปรับปรุงสูตร ข้อมูลจำเพาะ และฉลากเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นได้

CloudSuite Food & Beverage เป็นระบบคลาวด์สำหรับอุตสาหกรรมที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์บริษัทนม โดยช่วยสนับสนุนการวางแผน การดำเนินงาน การเงิน ห่วงโซ่อุปทาน และการจัดการวงจรชีวิตสินค้า CloudSuite Food & Beverage เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ทันสมัยซึ่งมีฟังก์ชันการวิเคราะห์ในตัว ปัญญาประดิษฐ์ ระบบสนับสนุนขั้นตอนการทำงาน (workflow support) กระบวนการอัจฉริยะ (process intelligence) และความสามารถต่างๆ ในการบูรณาการโซลูชันนี้เข้ากับระบบนิเวศของคุณ ในฐานะที่เป็นบริการระบบคลาวด์อย่างแท้จริง แพลตฟอร์ม Infor ช่วยมอบทั้งความปลอดภัยและความยืดหยุ่นที่จำเป็นอย่างมากในการจัดการกับความเสี่ยงของการโจมตีทางไซเบอร์

Infor ออกแบบมาเพื่อความคล่องตัวและยืดหยุ่น สามารถช่วยปรับปรุงผลิตผลน้ำมันดิบอย่างมีนัยสำคัญ เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนและการผลิต ตลอดจนลดความซับซ้อนและเร่งรัดการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและลูกค้า พร้อมกับลดต้นทุนโดยรวมไปด้วย คุณจะสามารถเร่งความเร็วห่วงโซ่อุปทานและพัฒนาความคล่องตัวที่จำเป็นในการจัดการกับความผันผวนด้านอุปทานน้ำมันดิบ การผลิต และการจัดส่งได้

CloudSuite Food & Beverage มอบเครื่องมือที่บริษัทสินค้าที่ทำจากนมต้องใช้เร่งนวัตกรรมเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่น่าดึงดูดอย่างรวดเร็วให้ทันกับรสนิยมที่เปลี่ยนแปลงของลูกค้าและชนะแรงกดดันทางการแข่งขัน ในขณะเดียวกัน ก็ช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนสูตร ข้อมูลจำเพาะ และฉลากได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเช่นกัน

## เตรียมตัวรับมือความท้าทายในอนาคต

กว่า 30 ปีที่ Infor ตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงผู้จำหน่ายทั่วโลกด้วยโซลูชันเฉพาะอุตสาหกรรม CloudSuite Food & Beverage สร้างขึ้นจากแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการอุตสาหกรรมซึ่งมีการศึกษาเรียนรู้มาเป็นอย่างดี ซึ่งครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด ตั้งแต่การพัฒนาไปจนถึงการส่งมอบ เทคโนโลยีต่างๆ เช่น ฟังก์ชันการทำงานร่วมกันและการวิเคราะห์ในตัวที่ได้รับการปรับปรุง ช่วยให้บริษัทอาหารและเครื่องดื่มเช่นคุณมากกว่า 1,100 แห่งประสบความสำเร็จ

เพื่อให้คุณประสบความสำเร็จในตลาดสินค้าที่ทำจากนมในปัจจุบัน คุณต้องจัดการกับความซับซ้อนระดับใหม่และความท้าทายที่สำคัญ การวางแผนและการคาดการณ์ของคุณซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ และยังทวีความสำคัญต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทคุณ

แบรนด์สินค้าที่ทำจากนมที่มีชื่อเสียงมายาวนานหลายแบรนด์ใช้ระบบไอทีที่ล้าสมัยซึ่งไม่ทันความท้าทายในปัจจุบัน บางระบบอาจสามารถจัดการความซับซ้อนทั่วไปของอุตสาหกรรมนมในอดีตได้ ทว่าแนวโน้มการควบกิจการสูงขึ้นและสินค้ามีความหลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงมีความท้าทายใหม่ๆ ด้านการวางแผนและการคาดการณ์ อีกทั้งข้อกำหนดที่เพิ่มขึ้น ระบบที่ล้าสมัยเหล่านี้อาจไม่สามารถจัดการทุกอย่างที่บริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมนี้ต้องจัดการในอนาคตได้ CloudSuite Food & Beverage รับมือกับความท้าทายและความซับซ้อนที่บริษัทนมพบเจอในปัจจุบันและพิสูจน์ว่าโซลูชัน ERP ระบบคลาวด์ที่ทันสมัยสำหรับอุตสาหกรรมสามารถช่วยลดความซับซ้อนในการวางแผน เพิ่มความแม่นยำในการคาดการณ์ และช่วยให้เหตุผลสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนด และรับมือกับความท้าทายในอนาคตได้อย่างไร

## ดำเนินงานในระดับสูงสุด

ธุรกิจสินค้าที่ทำจากนมของคุณต้องมีความคล่องแคล่วว่องไวเพื่อเอาชนะอุปสรรคที่เผชิญขณะพยายามทำกำไรอย่างต่อเนื่อง คุณสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย CloudSuite Food & Beverage พร้อมกับจัดการกับข้อกังวลต่างๆ ในอุตสาหกรรมนมเหล่านี้:

**จัดการอุปทานที่มีความหลากหลายมาก** ปรับการผลิตและการจัดจำหน่ายให้เหมาะสมด้วยการคาดการณ์อุปทานอย่างมั่นใจมากขึ้นโดยใช้การคาดการณ์รายวันและรายฤดูกาล การวางแผนการเติมสินค้าคงคลัง การหาค่าที่เหมาะสมของสินค้าคงคลัง และการวางแผนโปรโมชัน นอกจากนี้คุณสามารถเพิ่มความแม่นยำให้กับการวางแผนอุปสงค์ด้วยความสามารถทางสถิติขั้นสูงและแมชชีนเลิร์นนิง ประกอบกับความรู้เกี่ยวกับตลาดที่ได้รับจากการทำงาน

ร่วมกันภายในและภายนอกองค์กร งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าบริษัทส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงในระดับการให้บริการลูกค้า โดยมีผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปคงเหลือน้อยกว่า 10% ได้ด้วยการใช้กลยุทธ์การหาค่าที่เหมาะสมของสินค้าคงคลัง การตอบสนองที่ดีขึ้นไม่เพียงช่วยหลีกเลี่ยงเหตุการณ์สินค้าหมดสต็อกเนื่องจากอุปสงค์มากกว่าอุปทาน แต่ยังลดโอกาสที่สินค้าจะหมดอายุก่อนอีกด้วย เมื่อคุณสามารถประเมินผลกระทบของอายุการเก็บรักษาที่หลากหลายและมักจะสั้นมากของสินค้าสำเร็จรูป (เช่น นม โยเกิร์ต และอื่น ๆ) คุณสามารถจัดส่งสินค้าในจำนวนที่เหมาะสมและมีอายุการเก็บรักษาพอเหมาะเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะเจอสินค้าของคุณที่สดใหม่และพร้อมบริโภคอยู่เสมอ

**เพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานตามตัวแปรเฉพาะอุตสาหกรรม**  
CloudSuite Food & Beverage ช่วยให้คุณสามารถจัดการกำลังการผลิตทั้งหมดและข้อจำกัดของห่วงโซ่อุปทานได้ เช่น การผลิตและความจุแห่งค็อกซ์ ข้อจำกัดด้านอายุการเก็บรักษา ความเสี่ยงของการปนเปื้อน และจัดการโรงงาน ห้องเย็น และศูนย์กระจายสินค้าหลายแห่ง CloudSuite Food & Beverage ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอุปทานน้ำมันดิบและอุปสงค์ด้านโปรตีน ไขมันเนย และส่วนประกอบอื่นๆ ข้อมูลนี้ช่วยให้สามารถเพิ่มผลิตผลได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นด้วยการปรับส่วนผสมของสินค้า เพิ่มครีมหรือนมผงจากแหล่งอื่น รวมถึงขยายผลิตภัณฑ์พลอยได้เป็นจำนวนมาก CloudSuite Food & Beverage ช่วยสนับสนุนเรื่องพิถีพิถันในการซื้อ การผลิต การจัดเก็บ การกระจายสินค้า การขาย และการเงิน ซึ่งจำเป็นสำหรับซีเอส สามารถบันทึกน้ำหนักที่หายไปเมื่อเวลาผ่านไปได้สำหรับการบ่มชีส

**รักษาความยืดหยุ่นของสูตรและสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนด**  
CloudSuite Food & Beverage ช่วยให้คุณสามารถพัฒนาสูตรใหม่หรือปรับปรุงสูตรเดิมได้อย่างรวดเร็วจากการทำงานร่วมกัน ลดต้นทุนในการนำเสนอสินค้าใหม่ และลดระยะเวลาในการนำสินค้าเข้าสู่ตลาดลง 50% หรือมากกว่านั้น คุณจะมีความยืดหยุ่นเพื่อลดความเสี่ยงด้านการปนเปื้อนของส่วนผสม ทั้งยังสามารถรักษาคุณภาพตามมาตรฐานและปฏิบัติตามข้อกำหนด รวมถึงการผลิตฉลากเพื่อให้คุณตรวจพบปัญหาแต่เนิ่นๆและรวดเร็ว CloudSuite Food & Beverage มีเทคโนโลยีการดำเนินงานที่ฉับไวและมีภาระงานที่น้อย คุณสามารถตรวจสอบและติดตามล็อตสินค้ารวมถึงสินค้าล็อตย่อยทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้ระบุการเรียกคืนสินค้าอย่างรวดเร็วได้

CloudSuite Food & Beverage ช่วยให้ผู้ผลิตนมเช่นคุณสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและรวดเร็วในห่วงโซ่อุปทานของคุณได้อย่างฉับไวและยังทำกำไรได้ ลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและต้นทุนในการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เพิ่มขึ้น รวมถึงใช้ทรัพยากรการผลิตอันมีค่าของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุณสามารถควบคุมการดำเนินงานได้มากขึ้นและคล่องตัวยิ่งขึ้น ซึ่งช่วยส่งเสริมการทำกำไรได้ และเนื่องจากคุณจะสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่าคู่แข่ง คุณจะสามารถตักตวงโอกาสในตลาดใหม่ได้

## ความสามารถของฟังก์ชันการทำงานในตัวสำหรับอุตสาหกรรมนม

คุณไม่อาจตอบสนองความต้องการเฉพาะตัวของอุตสาหกรรมนมได้ เว้นแต่คุณจะมีเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดในตลาดปัจจุบัน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ยืดหยุ่นและสามารถเติบโตไปพร้อมกับคุณเมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นได้ เทคโนโลยีล้ำสมัยของเราช่วยให้คุณรวมความสามารถที่มีค่าที่สุดสำหรับ:

- การดำเนินการผลิต
- การวางแผนการขายและการดำเนินงาน
- การคาดการณ์
- การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่
- ความยั่งยืน
- การจัดการสูตร
- การเงิน
- การวิเคราะห์
- การจัดการทุนมนุษย์

เมื่อมี CloudSuite Food & Beverage คุณจะได้รับโซลูชันระบบคลาวด์สำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะทางซึ่งมีความสามารถใหม่ๆ ให้ทุกเดือนเพื่อให้คุณมีโซลูชันที่ทันสมัยอยู่เสมอโดยไม่ต้องทำโครงการอัปเดตครั้งใหญ่อีกต่อไป

เมื่อพูดถึงเรื่องระยะเวลาการติดตั้งใช้งาน Infor Implementation Accelerator สามารถช่วยให้คุณใช้งาน CloudSuite Food & Beverage ได้อย่างรวดเร็วโดยที่ยังได้ประโยชน์จากความยืดหยุ่นที่รองรับการเติบโตในอนาคตอีกด้วย Implementation Accelerator for Food & Beverage มีกระบวนการทางธุรกิจระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมในตัว จึงช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการติดตั้งใช้งาน คาดการณ์ผลลัพธ์ได้ และลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ

CloudSuite Food & Beverage รวมความสามารถทั้งหมดในการจัดการวงจรชีวิตสินค้าที่ทำจากนมตั้งแต่ต้น คุณจึงติดตั้งใช้งานได้เร็วขึ้น เพื่อเริ่มต้นและดำเนินการได้รวดเร็วขึ้น ในขณะที่เดียวกัน ก็ลดการหยุดชะงักทางธุรกิจให้น้อยลง ด้วยเหตุนี้ คุณจึงสามารถปรับกระบวนการทางธุรกิจให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของอุตสาหกรรมนมในปัจจุบันได้อย่างทันที่

## ยกระดับธุรกิจของคุณขึ้นไปอีกขั้น

CloudSuite Food & Beverage มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งการทำงานร่วมกัน ความยืดหยุ่น และการใช้งานได้ง่าย ซึ่งช่วยให้คุณตรวจจับสัญญาณอุปทานและพัฒนาการคาดการณ์อย่างถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้นโดยอาศัยการนำเข้าสู่ข้อมูลด้วยตนเองน้อยลง ระบบนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยบริษัทเช่นคุณจัดการความซับซ้อนของการดำเนินงาน ตั้งแต่การเก็บเกี่ยววัตถุดิบและการวางแผนกำลังการผลิต ไปจนถึงพิกัดน้ำหนัก การจัดการสูตร การปฏิบัติตามข้อกำหนด การคาดการณ์การส่งมอบ และอื่นๆ โดยตรวจสอบย้อนกลับได้ทั้งหมดที่ห่วงโซ่อุปทาน

ขณะนี้คุณสามารถตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและเร็วขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา และทุกวิธีที่คุณต้องการใช้ ณ จุดใดๆ ในกระบวนการที่คุณทำการตัดสินใจ ด้วยข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องและคำแนะนำของปัญญาประดิษฐ์ในระบบ Infor CloudSuite Food & Beverage คือวิธีที่อุตสาหกรรมนมกลับความสำเร็จจากความท้าทาย

เรียนรู้เพิ่มเติม 

เรียนรู้เพิ่มเติม:     

**infor**

Infor is a global leader in business cloud software specialized by industry. Over 65,000 organizations in more than 175 countries rely on Infor's 17,000 employees to help achieve their business goals. Visit [www.infor.com](http://www.infor.com).

Copyright ©2023 Infor สงวนลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและการออกแบบที่กำหนดไว้ในที่นี้เป็นเครื่องหมายการค้าและ/หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Infor และ/หรือบริษัทในเครือและบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในที่นี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง [www.infor.com/th-th](http://www.infor.com/th-th)

500 Amarin Plaza, 15th FL., Ploenchit Rd., Pathumwan, Bangkok 10330, Tel : +662 207 2900

INFDP2907847-th-TH-0623-1